

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. สรุปผลการประชุมหารือระหว่างผู้แทนสมาคมป้องกันการทรมาน (Association for the Prevention of Torture : APT) กับผู้แทนสำนักงาน กสม.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบสรุปผลการประชุมหารือระหว่างผู้แทนสมาคมป้องกันการทรมาน (Association for the Prevention of Torture : APT) กับผู้แทนสำนักงาน กสม. เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒. เห็นชอบในหลักการการหารือระดับสูงระหว่าง กสม. กับ APT และการจัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสม. เกี่ยวกับการป้องกันการทรมาน และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. รายงานคู่มือการปฏิบัติตามอนุสัญญา CERD

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณารายงานคู่มือการปฏิบัติตามอนุสัญญา CERD ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานคู่มือการปฏิบัติตามอนุสัญญา CERD เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้แทนจากภาคประชาสังคม และมีมติมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศพิจารณาดำเนินการตามความเห็นที่ประชุม และเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ในคราวต่อไป

๓. การจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

๔. นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรการประชุม Regional Consultation Trends and Trajectory of the Shrinking Civic Space in Asia ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพมหานคร

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรการประชุม Regional Consultation Trends and Trajectory of the Shrinking Civic Space in Asia เมื่อระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีโอกาสดำเนินการได้พบผู้รายงานพิเศษด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคอาเซียน

๕. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี (ระดับสูง) ของกรมบังคับคดี รุ่นที่ ๒ เรื่อง “หลักการและวิธีไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในการคุ้มครองสิทธิของคู่ความ” เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง กรมบังคับคดีได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี (ระดับสูง) รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยให้พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน ๘๐ คน ในการนี้ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “หลักการและวิธีไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในการคุ้มครองสิทธิของคู่ความ”